



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

เรื่อง แสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

.....

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้เกิดประมาทแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

๑. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

๑.๒ ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส

๑.๓ ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

๒. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

๓. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันหรือสื่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๔. ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

๙. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ เจตนาสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับ ความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือ ให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยตรง ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและ เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

๑๐. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน เพื่อให้ทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาดและประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน องค์การบริหารส่วนตำบลท้าย หาดได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ทุกคนในองค์กรได้รับ ทราบ

๑๐.๒ เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อาทิ ทางเว็บไซต์ www.thaihad.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายอรรถ นนทลักษณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

รับทราบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
เรื่อง แสดงเจตนากรรมกรป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

-รับทราบ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธนัญชัย แก้วพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒	นางรุ่งฤดี ลิ้มสกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	
๓	นางนภาพร ตันเจริญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔	นายจิรวุฒิ ลิ้มสกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๕	นางสาวทิพย์นภา ภูมิผิว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๖	นางสาวอาจารย์ เอรಾವัล	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	
๗	นางวิภาวี ธวัชปลั่งกร	นิติกรปฏิบัติการ	
๘	นางสาวนัฐกานต์ ขุนทอง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	
๙	นางสาวอุษษญา ขำคม	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	
๑๐	นางสาวศิริรัตน์ เรืองไชย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
๑๑	นางมัลลิกา พุ่มเทียน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	
๑๒	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๑๓	นางวันทนา สว่างงาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๑๔	นางสาวนฤมล เกตุนาค	ครู คศ.๑	
๑๕	นายพนา ยิ่งมาก	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง	
๑๖	นางสาวเนติรัตน์ ดวงจังหวัด	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๗	นายศรฐากุล สุภาตรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๘	นางสาวกันทร แสงกระจ่าง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
๑๙	นายวรธรรม ฉิมถาวร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
๒๐	นางสาวอมรรัตน์ แสงสุวรรณ	ผู้ดูแลเด็ก	
๒๑	นางสุนัดดา จันทนะโสิต	ผู้ดูแลเด็ก	
๒๒	นายสมศักดิ์ ฮวดรักษา	พนักงานขับรถบรรทุกขยะ	
๒๓	นายประจวบ พึ่งอิม	คนงานทั่วไป	
๒๔	นางสาวจันทิมา อินทยงค์	คนงานทั่วไป	
๒๕	นางสาวจิราภรณ์ พึ่งอิม	นักการ	
๒๖	นายอภิชาติ กลิ่นสุคนธ์	คนงานประจำรถขยะ	
๒๗	นายพีระพงษ์ สมเจริญสุข	คนงานประจำรถขยะ	
๒๘	นายณรงค์ กลิ่นทอง	คนงานประจำรถขยะ	